

Korea Summer Blast



สนุก ฮากระจายกับ Fanta Stick Show / Drum Cat Show

กำหนดการเดินทาง เดือนสิงหาคม 2555

หมู่บ้านฝรั่งเศส

Paju Premium Outlet

กิมจิแลนด์

วัดวาจองซา

เอเวอร์แลนด์

เมียงดง / ทงเดเมน

สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส

Outlet Mall แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ มีร้านค้ากว่า 165 ร้านค้า
เก็บภาพความประทับใจในกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี!!

รูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลี

ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย

วันแรก กรุงเทพฯ - อินซอน

21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F **ประตูทางเข้า 4 BUSINESS AIR (8B)** โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่สอง อินซอน - หมู่บ้านฝรั่งเศส เมืองโพรวองซ์ - Paju Premium Outlet - เกะนามิ - กิมจิแลนด์

00.10 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินซอน **สาธารณรัฐเกาหลีใต้** เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านสู่ **หมู่บ้านฝรั่งเศส** สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์



ฝรั่งเศสสี่สัปดาห์ บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารัก ระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ ให้สีสันสดใสที่ทำให้รู้สึกเหมือนกับอยู่ในประเทศฝรั่งเศสจริงๆ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ **Paju Premium Outlet**

เป็นOutlet Mall แห่งใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้า และมีสินค้าแบรนด์ดังมากมาย เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ โดยสินค้าจะมีการลดราคาถึง 30-80% จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ **เมืองชุนซอน** นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่



เกาะนามิ สถานที่ที่เคยใช้ถ่ายทำละครซีรียอดฮิตเรื่อง Winter Sonata อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิเป็นเกาะที่สร้างขึ้นจากการสร้างเขื่อนของเปียงเพ็γκันแม่น้ำฮัน ชื่อของเกาะนามินั้นถูกตั้งตามชื่อของนายพลนามิ ซึ่งเป็นนายทหารที่มีชื่อเสียงมากในสมัยราชวงศ์โชซอน ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจบนเกาะนามิกับวิวทิวทัศน์

ของธรรมชาติสองข้างทางที่แวดล้อมและอบอุ่นไปด้วยกลิ่นสน ลูกเกาลัด และเสียงร้องของนกคุดเหว่า นำท่านเดินทางสู่ **กิมจิแลนด์** เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุุกฤดูกาลชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตูบะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย ขอเชิญท่านร่วมประสบการณ์ทำกิมจิ อาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามือไหนก็ต้องมีกิมจิอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป กิมจิมียากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ท่านจะได้ฝึกลองทำกิมจิและได้ชิมกิมจิด้วยฝีมือของท่านเอง โดยทางร้านได้บริการหากท่านอยากซื้อกลับ โดยบรรจุใส่ถุงสุญญากาศเพื่อความสะดวกในการนำกลับประเทศไทย **จากนั้นเก็บภาพความประทับใจในกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี!!**

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Songtan Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

ป้อมสาวของ - วัตวาวจองซา - เอเวอร์แลนด์ - ช้อปปิ้งทงเดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม **ป้อมสาวของ** ที่ตั้งล้อมรอบบริเวณเมืองชวอน ป้อมนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแห่งยุคของอาณาจักรโชซอน สร้างขึ้นด้วยหินและอิฐเผาใช้เวลาสร้างถึง 2 ปี ในปี ค.ศ. 1794 นั่นคือช่วงการปกครองของกษัตริย์ของโจ กษัตริย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่พระราชบิดาซึ่งถูกใส่ร้ายจากราชสำนัก และถูกขังจนสิ้นพระชนม์ ป้อมแห่งนี้มีระยะทางยาวประมาณ 5,500 เมตร ประกอบด้วยเชิงเทียน 48 หลัง แต่บางส่วนถูกทำลายในสมัยสงครามเกาหลี ปัจจุบันป้อมนี้ได้รับการสถาปนาจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลก



เมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2540 ให้ท่านอิสระได้ชื่นชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของป้อม จากนั้นนำท่านเดินทางชม **วัตวาวจองซา** ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดเคียงคิโดสร้างขึ้นในปี 1970 โดยนักบวชแฮตดอก ภายในมีรูปสลักสะสม จากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 ชิ้นโดยหนึ่งในรูปสลักที่มีชื่อเสียงที่สุด คือ พระเศียรของพระพุทธเจ้า ที่มีความสูงถึง 8 เมตร ตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าประตูทางเข้าวัด และได้รับการบันทึกลงในเนสบิวด์ ให้เป็น รูปสลักที่ทำจากไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ **เอเวอร์แลนด์** สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด

ของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้สนุกสุดมันกับบัตร **Free Pass** โดยท่านสามารถเลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง หรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากเอเวอร์แลนด์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องเที่ยวไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับ **ไลเกอร์** ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมเกิดขึ้นจากสิงโตผู้เป็นพ่อ และเสือดูผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือดู-สิงโตคู่แรกในโลก สนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่สวนซาฟารี จะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น



ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่านศูนย์การค้าแหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย **ทงแดมุน** ตั้งอยู่บริเวณประตูเมืองโบราณทางทิศตะวันออกท่านสามารถซื้อสินค้าหลากหลาย

ประเภทได้ที่นี่ อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า เข็มขัด กระเป๋า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก ของแต่งบ้านโดยท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการช้อปปิ้งสินค้าในราคาเก๋าสลืออย่างแท้จริง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Victoria Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ศุนย์โสม - บลูเฮาส์ - พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน - พระราชวังเคียงบ็อด - Cosmetics Shop - ดิวตี้ฟรี คลองของเกซอน - โซล ทาวเวอร์ - Fanta Stick Show

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชม **ศุนย์โสม** ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในขณะนี้ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า จากนั้นผ่านชม **บลูเฮาส์** ทำเนียบของประธานาธิบดี ระหว่างรถแล่นผ่านไมออนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆทั้งสิ้น แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ **อนุสาวรีย์นกฟีนิกซ์** สัญลักษณ์ของความป็นอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ ซึ่งนับเป็นจุดที่มีสวยงามที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม **พิพิธภัณฑสถานพื้นบ้าน** รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลอง จากนั้นเข้าชม **พระราชวังเคียงบ็อด** ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกว่า 600 ปี ภายในพระราชวังมีหมู่พระที่นั่งกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศุนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่พักของกษัตริย์



กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งเครื่องสำอางเกาหลีที่ **Cosmetics Shop** ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่องสำอางเกาหลีให้ท่านเลือกซื้อมากมายหลายแบรนด์ จากนั้นนำท่านเดินชมและถ่ายรูปลานน้ำพุ **คลองของเกซอน** ซึ่งประดับประดาด้วยไฟหลากสี สวยงาม ด้วยน้ำพุสองชั้นซึ่งแต่ละวันต้องปัมน้ำถึง 65,000 ตันมาทำเป็นน้ำพุ คลองของเกซอนเดิมถูกขุดเมื่อ 600 ปีก่อนในสมัยกษัตริย์ยองโจ กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน โดยใช้แรงงานคนถึง 200,000 คน ภายหลังสงครามเกาหลีริมคลองกลายเป็นชุมชนแออัดเกิดน้ำเน่าเสียจึงได้มีการสร้างพื้นที่สลิ้ม และปิดคลองภายหลังสร้างเป็นตลาดทางแดมมีร้านค้าต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย การจราจรแออัดจนต้องสร้างทางด่วนยกระดับ เมื่อความเจริญมากขึ้นปัญหามลพิษตามมา ในปี 2003 ทางรัฐบาลจึงมีโครงการทบทวนทางด่วนและฟื้นฟูคลองขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่าง



ธรรมชาติ, วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ **Duty Free** ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนำท่านย้อนรอยภาพยนตร์ชื่อดัง กวน มิน โฮ ณ **Seoul Tower** ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้รอบทิศ นำท่าน **คล้องกุญแจรักรัก Love Key Ceremony** เป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติก ที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไปคล้องกันอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนั้นจึงนำ

ลูกกุญแจทั้งโยนไป และท่านยังสามารถเลือกซื้อตุ๊กตา Teddy Bear ได้ที่ SHOP ด้านล่างของ Seoul Tower

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ พิเศษ.... ได้เวลานำท่านชมโชว์ **Drum Cat Show** เป็นโชว์การตีกลองและเล่นเครื่องดนตรีสากลอย่างมหัศจรรย์ และสนุกสนาน เป็นการแสดงใหม่ล่าสุด ของบรรดาสาวๆ สวยสด เซ็กซี่ หรือ **FANTA STICK SHOW** สดุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นดนตรีเครื่องสาย อาทิ ฟรต ไวโอลิน ซอ และกายากิม กับศิลปะร่วมสมัย อย่างบ๊อบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก



จากนั้นนำท่านเข้าพักที่พักรัก Victoria Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศุนย์สมุนไพรร - Amethyst – พิพิธภัณฑสถานทราย - เมียงดง - ร้านค้าสนามบิน - กรุงเทพา

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ **ศุนย์สมุนไพรร สอกเกตนามู** ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีนำสกัดเป็นยาเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาด



แข็งแรง ป้องกันโรคดับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ หรือสารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นนำท่านเข้าชม **พิพิธภัณฑ์สาหร่าย** ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทำสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็นมาและความผูกพันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย จากนั้นนำท่านชม **โรงงานพลอยสีม่วง หรือ Amethyst** แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและน้ำโชค โดยมี ตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน **เมียงดง** หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำทันสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรนด์ เครื่องสำอางต่างๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี้กว่าล้านคนในแต่ละวัน เชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าได้ตามอัธยาศัย หรือจะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช็อปสไตล์เกาหลีที่นี่ได้เช่นกัน...

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ **ร้านค้าสนามบิน** ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อุด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ำจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

17.00 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867

21.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

หมายเหตุ เที่ยวบินราคา และรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

รายการอาหารเกาหลี

DUKKALBI ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิว เป็นเนื้อไก่ที่หั่นเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้าด้วยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไว้จนได้ที่ จึงนำเนื้อไก่และผักมาผัดบนกระทะยักษ์ รับประทานพร้อมกิมจิ ชุปสาหร่าย และข้าวสวย

ไอซ์ครีมผลไม้ ประกอบด้วยปลาหมึกสดๆ และหมูสไลด์ ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ จากนั้นนำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวย มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง

คาลบี้ หรือ หมูย่างเกาหลี

เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีเลื่องชื่อและเป็นที่ยุติกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยนำหมูส่วนที่ติดกับกระดูก นำไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และน้ำชุบสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมียงดงของไทย

ไก่ตุ๋นโสม

เป็นอาหารบำรุงสุขภาพต้นตำรับชาววัง เสิร์ฟในหม้อดิน ท่ามกลางน้ำซุปที่กำลังเดือดพล่าน คัดเลือกไก่ขนาดกำลังเหมาะ ผ่านการเลี้ยงจนอายุได้ 45 วัน นำมาทำความสะอาด คัดเครื่องในออกจนหมด แล้วนำเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เก๋ากี้, พุทราจีน และรากโสม พร้อมด้วยข้าวเหนียว ใส่ลงไปในตัวไก่ แล้วผ่านการตุ๋นจนได้ที่ เนื้อไก่ล่อนจนสามารถรับประทานได้อย่างสะดวก เพิ่มรสชาติด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทยป่น

บิบิมบับ

ทำจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เสิร์ฟมาในหม้อเหล็กร้อนๆ มีผักปรุงรสและไข่ พร้อมด้วยหมูผัดวุ้นเส้นและหอมใหญ่ มีน้ำซอสขลิกลูกอมรสหวานเล็กน้อย ท่านสามารถคลุกกับซอสโคชูจังหรือซอสพริกสดเผ็ดก็ได้ถ้าต้องการ รับประทานกับสุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ

จิมดัก

มีต้นกำเนิดมาจากเมืองอันดอง มีลักษณะคล้ายๆกับพะโล้ในเมืองไทย อาหารจานนี้เป็นที่นิยมกันในหมู่นักเรียน วันรุ่น และวัยทำงาน ซึ่งอุดมด้วยคุณค่าทางสารอาหาร ทั้งโปรตีนจากไก่ วิตามินและแร่ธาตุต่างๆ จากสารผักสดๆ มีรสหวานกลมกล่อม และเผ็ดเล็กน้อยถึงปานกลาง จากพริก

พลโกกิ

เป็นเนื้อหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่ นำมาผัดรวมกับผักสดนานาชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง

ราคาทัวร์เกาหลี 5 วัน 3 คืน บินบิสซิเนสแอร์ เดือนสิงหาคม

วันเดินทาง	ผู้ใหญ่ พักคู่ ท่านละ	พักเดี่ยว เพิ่ม
31 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 55	19,900	4,900
1 - 5 สิงหาคม 55	21,900	4,900
2 - 6 สิงหาคม 55	20,900	4,900
3 - 7 สิงหาคม 55	19,900	4,900
4 - 8 สิงหาคม 55	18,900	4,900
5 - 9 สิงหาคม 55	17,900	4,900
6 - 10 สิงหาคม 55	17,900	4,900
7 - 11 สิงหาคม 55	18,900	4,900
8 - 12 สิงหาคม 55	21,900	4,900
9 - 13 สิงหาคม 55	21,900	4,900
10 - 14 สิงหาคม 55	20,900	4,900
11 - 15 สิงหาคม 55	18,900	4,900
12 - 16 สิงหาคม 55	17,900	4,900
13 - 17 สิงหาคม 55	17,900	4,900
14 - 18 สิงหาคม 55	18,900	4,900
15 - 19 สิงหาคม 55	19,900	4,900
16 - 20 สิงหาคม 55	19,900	4,900
17 - 21 สิงหาคม 55	19,900	4,900
18 - 22 สิงหาคม 55	18,900	4,900
19 - 23 สิงหาคม 55	13,900	4,900
20 - 24 สิงหาคม 55		
21 - 25 สิงหาคม 55		
22 - 26 สิงหาคม 55	19,900	4,900
23 - 27 สิงหาคม 55	15,900	4,900
24 - 28 สิงหาคม 55		
25 - 29 สิงหาคม 55		
26 - 30 สิงหาคม 55		
27 - 31 สิงหาคม 55		
28 สิงหาคม - 1 กันยายน 55		
29 สิงหาคม - 2 กันยายน 55	19,900	4,900
30 สิงหาคม - 3 กันยายน 55	19,900	4,900

ราคาทัวร์รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศน اجر ไป-กลับพร้อมคณะ
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วชำระเงินเพิ่ม
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 20,000 Korea Won ต่อท่าน
3. **ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%**
4. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างดาว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป (พื้นหลังสีขาว) แล้วจากนั้นทางบริษัท จะออกเอกสารในการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านสามารถยื่นได้ด้วยตัวของท่านเองและชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับ หนังสือเดินทางต่างดาว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออก ก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 30 ท่าน ขึ้นไป
2. เทียบบินราคา และรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับผิดชอบผู้จองประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. ตัวเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

เงื่อนไขการให้บริการ

- กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง **พร้อมชำระงวดแรก 5,000 บาท**
- ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

กรณี ยกเลิกการเดินทาง

- แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด
- แจ้งล่วงหน้า 30-44 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำตัวท่านละ 5,000 บาท
- แจ้งล่วงหน้า 15-29 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 50 % ของราคาทัวร์
- แจ้งล่วงหน้า 1-15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
- **ยกเลิกการเดินทาง** ในวันเดินทาง หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง **จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด**
- **** กรณีเจ็บป่วย **** จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจำตัวท่านละ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี **

ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 02-582-8151, 089-836-4296, 086-409-8929

E-mail: info.eubiostravel@gmail.com